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ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

สมยัสามญัท่ี  3  / 2558 

คร้ังท่ี  3 

วนัท่ี   25    สิงหาคม  2558    เวลา   09.00  น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

ผู้มาประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายบุญสวน     วชิาสวสัด์ิ ส.อบต.ม.1 บุญสวน   วชิาสวสัด์ิ  

2 นายทองดาํ   จาํปาบุรี ส.อบต.ม.1 ทองดาํ    จาํปาบุรี  

3 นายสมคัร   ภาวะหาญ ส.อบต.ม.2 สมคัร    ภาวะหาญ  

4 นางบุดสี      เศษนาเวช ส.อบต.ม.2 บุดสี     เศษนาเวช  

5 นายสวสัด์ิ     สมบติัหอม ส.อบต.ม.3 สวสัด์ิ     สมบติัหอม  

6 นายธงชยั    มาตรภูธร ส.อบต.ม.3 ธงชยั     มาตรภูธร  

7 นายประไมล ์   สันคะนุช ส.อบต.ม.4 ประไมล ์   สันคะนุช  

8 นายประมวล    สีดาํ ส.อบต.ม.4 ประมวล   สีดาํ   

9 นายบรรจง    ทพัสุริย ์ ส.อบต.ม.5 บรรจง     ทพัสุริย ์  

10 นางนิตย ์   มาตรา ส.อบต.ม.5 นิตย ์   มาตรา  

11 นายบุญถม     คาํสะอาด ส.อบต.ม.6 บุญถม     คาํสะอาด  

12 นายจาํลอง    โภควบิูลย ์ ส.อบต.ม.6 จาํลอง    โภควบิูลย ์  

13 นางสุภาพ     พรมมร ส.อบต.ม.7 สุภาพ    พรมมร  

14 นางพวงเพชร     เจนชยั ส.อบต.ม.7 พวงเพชร   เจนชยั  

15 นายพลอย      จุลศรี ส.อบต.ม.8 พลอย   จุลศรี  

16 นายสงวน       คาํทอน ส.อบต.ม.8 สงวน    คาํทอน  

17 นายพลู    โสกชาตรี ส.อบต.ม.9 พลู    โสกชาตรี  

18 นายแปลก     คาํเบา้เมือง ส.อบต.ม.9 แปลก     คาํเบา้เมือง  

19 นายกาํธร    คาํสอนทา ส.อบต.ม.10 กาํธร    คาํสอนทา  

20 นายอุดม   คาํมูลคร ส.อบต.ม.10 อุดม    คาํมูลคร  

21   นางสาวอรัญญา    แคนหนอง  เลขานุการสภา อบต. อรัญญา   แคนหนอง  
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ผู้ร่วมประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง     ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสมบูรณ์    คาํสอนทา นายก อบต. สมบูรณ์   คาํสอนทา  

2 นายณรงค ์  คาํสีหา รองนายก อบต. ณรงค ์  คาํสีหา  

3 นายจรูญ   คาํมูลคร รองนายกอบต. จรูญ   คาํมูลคร  

4 นายประสิทธ์ิ   ละครไชย เลขานุการนายก อบต. ประสิทธ์ิ  ละครไชย  

5 นายมนสั  ดวงจาํปาแสง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 4 มนสั  ดวงจาํปาแสง  

6 นางนิศมา  คาํเบา้เมือง เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์  ฯ นิศมา  คาํเบา้เมือง  

7 นางสาววรญา   โพธ์ิสิม เจา้พนกังานการเงิน ฯ วรญา   โพธ์ิสิม  
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บนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง 

สมยัสามญั   ท่ี  3 / 2558 

คร้ังท่ี  3 

วนัท่ี    25   สิงหาคม  2558    เวลา   09.15   น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

……………………………………….. 

เร่ิมประชุมเวลา  09.15  น. 

 เม่ือถึงเวลานดัประชุมแลว้   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง   ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการสภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง   ไดใ้ห้สัญญาณเรียกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลทุกท่าน               

เขา้หอ้งประชุม  และนบัองคป์ระชุมครบแลว้  โดยมีนายประมวล   สีดาํ   ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม   

และกล่าวเปิดประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระท่ี 1  - เร่ืองประธานแจง้ใหท้ราบ 

ประธานฯ -  1.1 วนัน้ีประชุมช่วงบ่ายของเกษตรอาํเภอเมืองมหาสารคาม  กลุ่มเกษตรกรให้เขา้

ประชุมดว้ย 

ท่ีประชุม ฯ - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 - เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

ประธานฯ - เชิญท่านทองดาํ จาํปาบุรี  ประธานคณะกรรมการตรวจบนัทึกรายงานการประชุม

คร้ังท่ีแลว้   วา่จะแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความใดบา้ง  เชิญครับ 

นายทองดาํ ฯ - ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1     

ผมไดต้รวจบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้   ถูกตอ้ง  ครบถว้น  สมบูรณ์ดี  

และหากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกท่านจะแกไ้ขเพิ่มเติม  เชิญครับ   

ประธาน ฯ - เม่ือไม่มีท่านใดแกไ้ข  เพิ่มเติมบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้  โปรดยกมือ   

ท่ีประชุม ฯ - มีมติเห็นชอบบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

ระเบียบวาระท่ี  3 - เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

ประธาน ฯ - 3.1 ในขอ้บญัญติังบประมาณ  2558  ไดต้ั้งงบประมาณไวใ้นโครงการสืบสาน

วฒันธรรมงานประเพณีวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา  งานประเพณีทอดขา้วสาร  

30,000  บาท  จะดาํเนินการอยา่งไร 

ท่ีประชุม ฯ  - ปรึกษาวา่จะกาํหนดไว ้ 3  วดั  ๆ  ละ  10,000  บาท  มีจุดรวมเดียวท่ีบา้นนาแพง



หมู่ท่ี 2 

นายก อบต.  - ขอศึกษาระเบียบกบัส่วนการคลงัก่อนว่าจะเบิกจ่ายได้หรือไม่  ถ้าเบิกจ่ายก็จะ

เรียกประชุมอีกตามลาํดบัต่อไป 

/ ท่ีประชุม ฯ  ... 
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ท่ีประชุม ฯ - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4 - เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธาน ฯ - 4.1 ขอความเห็นชอบร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ 2559  

วาระท่ี 2  (แปรญตัติ)   

- เชิญท่านทองดาํ  จาํปาบุรี  ผูย้ืน่ขอแปรญตัติ  เชิญครับ 

นายทองดาํ ฯ - ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 1     

โครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป  ตั้ งไว ้ 100,000  บาท  ปีท่ีแล้ว          

ก็ตั้งงบประมาณไวใ้ชจ่้ายหรือไม่  ปีน้ีตั้งไวม้ากผมจะขอตดัลดลงอีก  50,000  บาท  

คงไว ้ 50,000  บาท       

ปลดั อบต. - โครงการน้ีก็คือปฏิบติัตามหนงัสือสั่งการสาํคญั  ถา้สั่งการมาก็ดาํเนินการต่อไป 

ประธาน ฯ - เม่ือไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีก  ผมจะขอมติท่ีประชุมว่าเห็นดว้ยกบัท่าน

ทองดาํ ฯ  หรือไม่  ให้ตดัออก   50,000  บาท  คงไว ้ 50,000   บาท  งบประมาณ 

100,000  บาท  โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม - มีมติใหต้ดัออก  50,000  บาท  คงไว ้ 50,000  บาท  เป็นเอกฉนัท ์

ประธาน ฯ - นายแปลก  คาํเบ้าเมือง  ขอแปรญตัติ  หน้า  23   โครงการ  อบต.สัญจร/จดัเวที

ประชาคม  ตั้งไว ้ 40,000  บาท  เชิญท่านแปลก  คาํเบา้เมือง  อภิปรายครับ 

นายแปลก ฯ  - ผม นายแปลก คาํเบา้เมือง   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 9

โครงการ  อบต.สัญจร/เวทีประชาคม  ตั้งไว ้ 40,000  บาท  ในหนา้  23  ผมขอตดั

ออก  10,000  บาท  คงไว ้ 30,000  บาท  ซ่ึงปีท่ีแลว้ตั้งไว ้ 30,000  บาท      

จนท.วเิคราะห์ฯ - ดิฉัน  นางนิศมา  คาํเบา้เมือง  โครงการ  อบต.สัญจร  เพื่อจดัทาํแผนพฒันาตาํบล     

ปีท่ีแลว้ก็ใชจ่้ายไม่ถึง  30,000  บาท  ซ่ึงไม่ไดจ้ดัทาํแผนชุมชน  ปีน้ีจะมีการจดัทาํ

แผนชุมชน  ส่วนจะตดัออกก็แลว้แต่ท่ีประชุมเห็นสมควร 

นายธงชยั ฯ - ผม นายธงชยั  มาตรภูธร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 3 

ผมเห็นดว้ยกบัท่านแปลก ฯ ท่ีตดัออกค่าใชจ่้ายในหมวดน้ี  ท่ีผา่นมาสัญจรไปแต่ละ

หมู่บา้น  ก็มีค่าใชจ่้ายต่าง  ๆ  กนั  บา้นเล็ก/บา้นใหญ่ครับ 

ประธาน ฯ - ท่ีประชุมก็อภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว  ในโครงการน้ีตั้ งไว ้ 40,000  บาท        

ท่านแปลก ฯ   ขอตดัออก  10,000  บาท  เพื่อนาํไปอยา่งอ่ืน  ขอคงเหลือไว ้ 30,000  



บาท  ผมจะขอมติท่ีประชุมครับ  ว่าเห็นดว้ยกบัท่านแปลก  คาํเบา้เมือง  หรือไม่     

คือตดัออก  10,000  บาท  คงไว ้ 30,000  บาท   โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - มีมติเป็นเอกฉนัท ์ ใหต้ดัออก  10,000  บาท  คงไว ้ 30,000  บาท   

/ ประธาน ฯ ... 
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ประธาน ฯ - ผมได้รับคาํแปรญัตติของท่านสมัคร  ภาวะหาญ  สัญญาณจราจรไฟกระพริบ        

เชิญท่านสมคัร  ฯ  อภิปรายครับ  

นายสมคัร ฯ - ผม นายสมคัร  ภาวะหาญ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 2 

ผมเสนอแปรญตัติหนา้  9  งบประมาณตั้งไว ้ 100,000  บาท  เพื่อจดัซ้ือพร้อมติดตั้ง

ไฟสัญญาณจราจรพลังงานแสงอาทิตย์  ผมขอตัดออกทั้ งหมด  คงเหลือไว้

กระจกนูนอยา่งเดียว  เพราะจะซํ้ าซอ้นกนั  เห็นควรตดัออกครับ 

ปลดั อบต. - ไฟกระพริบ  ก็คือสาํคญัตอ้งติดตั้งตามส่ีแยกภายในหมู่บา้น  เพื่อเตือนวา่ขา้งหนา้มี

ส่ีแยกหรือสามแยก  ใหล้ดความเร็วลง  เพื่อจะไดป้้องกนัและลดอุบติัเหตุได ้

นายธงชยั ฯ - ผม นายธงชยั  มาตรภูธร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 3  

ขณะน้ีมีข่าวอุบติัเหตุก็เกิดข้ึนบ่อย ๆ  ในพื้นท่ีตาํบลหว้ยแอ่ง  เพื่อความปลอดภยัใน

การสัญจรไปมา  ผมมองเห็น  2  จุดใหญ่  ๆ ควรมีความปลอดภยั  จุดท่ี  1  คือ  ส่ี

แยกคลองบ้านนาแพง  2  ส่ีแยกคลองนํ้ าหมู่   3   บ้านนางขาว  สมบัติหอม             

ผมมองเห็นส่วนน้ี  คงเงินไวไ้ม่ควรตดัออกครับ 

นายอุดม ฯ - ผม นายอุดม  คาํมูลคร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 10   

เกิดอุบติัเหตุใชไ้ฟกระพริบ  ควรใชก้ระจกนูนดีกวา่  ผมเห็นวา่ควรตดัไฟกระพริบ

ออกดีกวา่  ผมเห็นดว้ยกบัท่านสมคัร  ฯ  ครับ   

นายทองดาํ ฯ - ผมเห็นควรใหต้ดัออกเหมือนท่านสมคัร  ฯ  ให้เดินทางระมดัระวงัดีกวา่  ประหยกั

งบประมาณไวก่้อน  ไวบ้ริหารอยา่งอ่ืน 

นายพลอย ฯ - ผม นายพลอย  จุลศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 8     

เห็นควรใหต้ดัออก  สัญญาณไฟกระพริบ   คนตายก็เพราะเมาแลว้ขบั  ถา้เมาแลว้ไม่

ขบัรถก็ไม่เกิดอุบติัเหตุ    ก็ไม่ตาย 

นายแปลก ฯ - ผม นายแปลก คาํเบา้เมือง   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 9  

จาํนวน  100,000  บาท  ไม่ตดัตั้งไวห้มดครบทุกจุด  เพราะมีจุดอนัตรายมาก  ส่ีแยก

ก็มีมาก  จุดเส่ียงก็มีมาก  ตั้งไวง้บประมาณนอ้ย  ผมว่าติดตั้งไม่ทัว่ถึง  จึงเห็นควร

ตดัออกทั้งหมด 

นายก อบต. - ส่วนรับผิดชอบของ อบต.  มี  2  จุดท่ีสําคญั  คือ  บา้นโด  และบา้นนาแพง  ถา้ตั้ง

งบประมาณนอ้ยก็ยกเลิกไม่ติดตั้ง  ไวร้อเงินมากก่อนแลว้ค่อยดาํเนินการ  ผมวา่ทาํ



ตามจุดอนัตรายปีละ 2 จุด  ไปเร่ือย  ๆ  ครบตามจุดเส่ียงเราได ้ ไม่ตอ้งรอเงินมาก  

เพราะมีจุดเส่ียงหลายจุด  บ้านโดและบ้านนาแพง  ซ่ึงไฟกระพริบจะดูง่ายกว่า

กระจกนูน  จะเตือนอุบติัเหตุตามส่ีแยก  สามแยกได ้ เป็นสัญญาณเตือนก่อนจะได้

ชะลอความเร็วลงได ้ เพราะงบประมาณมีนอ้ยก็ตอ้งทาํบริหารใหค้รบทุกดา้น    

/ นายก อบต. (ต่อ)... 
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  ดูแลเกิดจนถึงตาย  ผมพูดไวเ้สมอ  ฉะนั้ นผมจึงเห็นควรว่าไม่อยากให้ตดัออก  

เพราะจาํเป็นจริง  ๆ  ตามจุดเส่ียงอนัตราย  ก็ใหท่ี้ประชุมพิจารณาเอา 

ประธาน ฯ - ท่ีประชุมก็อภิปรายกนัมาพอสมควรแลว้  ผมจะขอมติท่ีประชุมว่าเห็นควรตดัออก

หรือไม่  ตามท่ีท่านสมคัร  ฯ  ขอแปรญตัติมา  ถา้ท่ีประชุมเห็นดว้ยตดัออกทั้งหมด  

100,000  บาท  หรือใหค้งไวร่้างเดิม  โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากนัพอสมควร  จึงมีมติ  ให้คงไว ้ 10  เสียง  และตดัออก  100,000  บาท       

9  เสียง 

ประธาน ฯ - เป็นอนัวา่ท่ีประชุมใหค้งไวต้ามร่างเดิม  100,000  บาท  และคาํขอแปรญตัติท่ีรับไว้

ก็หมดแล้ว  ท่ีน้ีเงินท่ีเหลือท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล  ได้ตดัออก

ทั้งส้ิน  จาํนวน   180,000  บาท  ท่ีประชุมเห็นว่าจะนําไปเพิ่มเติมยงัส่วนใด ๆ       

ท่ีตั้งไวน้อ้ยเกินไปในร่างขอ้บญัญติัแห่งน้ี 

ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากนัพอสมควรจึงมีมติเป็นเอกฉนัทด์งัต่อไปน้ี 

       1.เพิ่มเงินไวใ้นโครงการศึกษาดูงาน ฯ จาํนวน 100,000  บาท 

       2.เพิ่มค่าลงทะเบียนส่วนสวสัดิการสังคม  อีกจาํนวน  10,000  บาท 

       3.สนบัสนุนสภาองคก์รชุมชนตาํบลหว้ยแอ่ง  50,000  บาท 

       4.โครงการออมวนัละบาทอีก  20,000  บาท  เพิ่มเติมไวอี้ก 

ประธาน ฯ - ท่ีประชุมก็ประชุมมานานแลว้  ผมขอพกัประชุม  ประมาณ  15  นาที  ก่อนแลว้มา

ประชุมต่อ 

       - พกัประชุม  11.00  น.  และเร่ิมประชุมต่อไปอีกเวลา  11.15 น. 

ประธาน ฯ - 4.2 ขอความเห็นชอบร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 2559 

วาระท่ี 3 (ลงมติ)  ในวาระน้ีจะไม่มีอภิปราย  เน่ืองจากผ่านมา  2  วาระ  แล้วคือ    

รับหลกัการ  และแปรญตัติแลว้  และท่ีประชุมก็มีการอภิปรายกนัพอสมควรแล้ว  

ฉะนั้นในวาระน้ีผมจะขอลงมติท่ีประชุมว่าเห็นควรให้ประกาศใช้ร่างน้ี  เพื่อให้

คณะผูบ้ริหารดาํเนินการต่อไป  ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 

2559  หรือไม่โปรดยกมือ  

ท่ีประชุม - เห็นควรและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  



ประจาํปีงบประมาณ  2559  ต่อไป 

ประธาน ฯ - 4.3 มอบประปาหมู่บา้น  บา้นท่างาม  หมู่ 4  ให้  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นคน

กาํกบัดูแลต่อไป 

 

/ ปลดั อบต. ... 
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ปลดั อบต. - องค์การบริหารส่วนตาํบลได้รับหนังสือว่ามอบประปาหมู่บ้าน  หมู่ 4  ลงวนัท่ี        

7  พฤศจิกายน  2557  มาแล้ว  และท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล  ก็

ประชุมเก่ียวกบัประปา  หมู่  4  ในวาระอ่ืน  ๆ  จาํนวนหลายคร้ัง  และวนัน้ีดิฉนัขอ

ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการท่ีจะรับมอบประปา  หมู่  4  จะตอ้งมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบสภาก่อน  ตรวจสอบหน้ีสินก่อนวา่มีหรือไม่  ตรวจสอบสภาพเคร่ืองจกัร

และอ่ืน  ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งอยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้หรือไม่ชาํรุด      

น.ส.วรญา ฯ - ดิฉนั  นางสาววรญา  โพธ์ิสิม   เจา้พนกังานการเงินและบญัชี  ขอช้ีแจงรายละเอียด

เพิ่มเติมคือ  ในการรับโอนประปาหมู่บา้น  มาแลว้ก็มาจดัทาํเป็นขอ้บญัญติัก่อนว่า

จะกาํหนดค่าธรรมเนียม  เก็บค่ามิเตอร์นํ้ า  ค่าซ่อมบาํรุงรักษา  ค่าจ้างพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีจดมิเตอร์นํ้ า  เก็บค่านํ้ าประปา  เป็นต้น  และกาํหนดแนวทางการถือ

ปฏิบติัว่าจะดาํเนินการกาํหนดกฎ  ขอ้บงัคบัอย่างไรก่อน  ให้สภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลเห็นชอบ  และประมาณการใช้ต่อไป  มีพนักงานผลิตนํ้ าประปา          

ช่างซ่อมบาํรุงเป็นตน้   ออกใบเสร็จรับเงิน  กาํหนดค่าธรรมเนียม  เงิน  10  บาท  

หรือค่านํ้ า  20  บาท  เก็บหน่วยละเท่าไร  สรุปแล้วก็ตอ้งตราเป็นขอ้บญัญติัก่อน           

จึงจะดาํเนินการต่อไป 

นายก อบต. - ทางคณะกรรมการหมู่บา้น  และผูใ้หญ่บา้นหมู่  4  ถา้หมู่บา้นดาํเนินการเองไม่ได ้ 

ก็มอบให้  อบต.  ดาํเนินการ  ส่วนมาตรนํ้ า  ค่านํ้ า  มีขอ้กาํหนดอยู่แล้ว  ผูใ้ช้นํ้ า  

จาํนวนหน่วย  มิเตอร์นํ้ าจ่ายเดือนละเท่าไร  เป็นนโยบายของผูดู้แลทุกหมู่บา้น  ถา้

มาตรวดันํ้าชาํรุด  ก็ตอ้งมีส่วนร่วมของชาวบา้นดว้ยกบั อบต.  เช่น  บา้นโดค่าไฟฟ้า  

เดือนละ  5,000 – 6,000  บาท  เพราะนํ้าไม่มาก  มองตอ้งทาํงานตลอด  ท่ีผา่นมาเจอ

ปัญหาการลกัใชน้ํ้ า  ประกาศจดัหาหมอ้นํ้ า  (มิเตอร์นํ้ า)  ถา้ดีค่าใชจ่้ายก็ดาํเนินการ

ต่อไป  ตอ้งผา่นสภา  อบต.  ก่อนอยู่แลว้  ผมเคยไปศึกษาดูงานเก่ียวกบัการบริหาร

ประปาอยู่หลายท่ี  ส่วนขอ้กาํหนดต่าง  ๆ  จะให้  สภา  อบต.  เป็นผูจ้ดัทาํเป็นร่าง

ขอ้บญัญติั  เพื่อเป็นขอ้กาํหนดจะไดด้าํเนินการต่อไปได ้   

นายมนสั ฯ - ผม  นายมนัส  ดวงจาํปาแสง  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 4  ขอช้ีแจงประปาหมู่  4  ประสบ

ปัญหาการขาดทุน  เคร่ืองซัมเมอร์สชาํรุดบ่อยคร้ัง  หน้ีสินไม่มี  ท่อ  PVC จาํนวน  



30  ท่อน  ขนาด  2  น้ิว   มาจากโครงการ  SML  ยาว  4  เมตร  เอาไวซ่้อมแซม      

ขอมอบให ้ อบต.  ดาํเนินการต่อไป 

ท่ีประชุม ฯ - สอบถามรายละเอียดพอสมควร 

  

 

 

/ ประธาน ฯ ... 
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ประธาน ฯ - 4.4 เร่ืองกาํหนดสมยัประชุมสมยัสามญั  ประจาํปี  2559  จะกาํหนดวนัท่ีเท่าใด  

และเดือนใด  ก่ีสมยั  ใหท่ี้ประชุมกาํหนดไดแ้ละเสนอไดเ้ลยครับ 

นายอุดม ฯ - ผม นายอุดม  คาํมูลคร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี  10  

เห็นควรกาํหนดเหมือนเดิมคือประจาํปี  2558  ครับ    

ประธาน ฯ - มีท่านใดเสนออีกหรือไม่  ตามเดิมก็คือ  มี  3  สมยั 

       1.ระหวา่งวนัท่ี  1 – 15  ของเดือนกุมภาพนัธ์  เป็นสมยัท่ี  1 

       2.ระหวา่งวนัท่ี  15 – 30  ของเดือนมิถุนายน  เป็นสมยัท่ี  2  

       3.ระหวา่งวนัท่ี 15-30  ของเดือนสิงหาคม  เป็นสมยัท่ี 3 

ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากนัพอสมควร  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ในกาํหนดสมยัประชุม  เป็น  3  สมยั  

ของเดือน  กุมภาพนัธ์  ,  มิถุนายน  และเดือนสิงหาคม  2559   

ระเบียบวาระท่ี 5 - เร่ืองอ่ืน  ๆ   

ประธาน ฯ - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล  ท่านใด  มีขอ้ราชการหรือเร่ืองใด  ๆ  ท่ี

จะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบหรือไม่  เชิญครับ 

นายสงวน ฯ - ผม  นายสงวน   คาํทอน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 8  

อยากสอบถามโครงการจากประปาหมู่ 8  ครับวา่  ไดด้าํเนินการไปถึงไหนแลว้เป็น

อยา่งไร  เวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรแลว้ 

นายบุญสวน ฯ - ผม นายบุญสวน วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 1 

ผมอยากให้ก่อสร้างอาคารโรงปุ๋ยจดัทาํเป็นห้องประชุม  เพื่อจะไดร้องรับผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมได้เพิ่มมากข้ึนกว่าเดิม  ท่ีน้ีจะทาํเป็นท่ีทาํงานของเจา้หน้าท่ี อบต.  ก็จะ

ดาํเนินการอย่างไร   อยากให้ปี  2559  ดาํเนินการได้เลย  และสอบแนวเขต  จะ

ดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในปี  2558  ขณะน้ีใกลจ้ะส้ินปีงบประมาณ  2558  แลว้

คณะกรรมการไดด้าํเนินการอยา่งไร  ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก็ครบแลว้  และเร่ือง

ร้ัวคลองส่งนํ้ า ท่ีประชาชนเดือดร้อน  ดํา เ นินการหรืออย ัง    มี เ งินหรือย ัง                 

จะดาํเนินการเม่ือใด  

นายทองดาํ ฯ - ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 1 

สภาองค์การบริหารส่วนตาํบลได้ตั้ งกติกาคือการไม่ร่วมกิจกรรม  หรือไม่มา



ประชุมต่าง  ๆ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลบางคร้ังก็ไม่ไดรั้บหนังสือ  

เชิญร่วมประชุมก็มี   

นายก อบต. - ปีงบประมาณ 2558  เหลืออีก 1  เดือนกันยายน  ใกล้จะส้ินสุดแล้ว  หมู่ 5 , 9            

ก็ประกาศขายแบบสอบราคาแลว้  เปิดซองสอบราคา 7  กนัยายน  2558  คาดวา่จะ

ดาํเนินการต่อไปไดเ้ลย  เหลือ หมู่ 2 , 8  ก็จะมอบหมายใหช่้างโยธาประมาณการได ้

/ นายก อบต. (ต่อ) ... 

-9- 

  ใหแ้ลว้เสร็จในสัปดาห์น้ี  เงินงบประมาณเขา้มาก็ไม่ทนัไม่มาพร้อมกนั  ของ  หมู่ 2  

ตน้เดือนกนัยายน  2558  ชาวงน้ีไฟฟ้าไม่ไดป้ระกาศของเดิม  180,000  บาท  จ่าย

เช๊คไดเ้ลย  ส่วนงานอ่ืน  ๆ  ในขอ้บญัญติัก็หมดแลว้  ขณะน้ีรอเงินอยูเ่ก่ียวกบัศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก  2  ศูนย ์ ๆ  ใหม่เทปูนตรงกลาง  มุงหลงัคา  100,000  บาท  ตั้งไว้

ปรับปรุงศูนยเ์ด็กเล็กใหม่  ส่วนศูนยเ์ด็กเล็กเดิมบา้นโดมุงหลงัคาท่ีเด็กเล่น   

       1.การบริหารงานต่าง  ๆ  สําหรับห้องประชุมนั้น  ผมได้ปรึกษากบัส่วนโยธา

คร่าว ๆ  ว่า  ถ้าทําใหม่ก็ใช้งบประมาณ  500,000  บาท  จะมีเวทียกสูง  และ

ปรับปรุงหลายอย่าง  เป็นตน้  ผมคิดว่าจะรอปิดงบประมาณก่อน  จะไดรู้้ยอดเงิน

สะสมเท่าไหร่  ก็จะดําเนินการต่อไป  แต่ต้องมีไม่น้อยกว่า  3,000,000  บาท  

ตอ้งกนัไวก่้อน  ค่าเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ เงินเดือนค่าตอบแทน  และอ่ืน  ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง

อีก  ถ้าเหลือ  4,000,000  บาท  ก็จะดาํเนินการไดเ้ลย  จ่ายขาดเงินสะสม  เพราะ

โครงการน้ีตอ้งมีความจาํเป็นอยู่  ผูน้าํชุมชน  ประชาชน  และส่วนราชการอ่ืน  ๆ      

ก็ตอ้งใชห้อ้งประชุมน้ีดว้ย  ตรงน้ีแคบมาก 

       2.ผมไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแนวเขตแลว้  ระหวา่งตาํบลกบัตาํบล  มี

ความขดัแยง้กนัอยู่  เร่ืองแนวเขต  ถา้ฟ้องกนัก็ไม่ชนะ  ศาลปกครองตดัสินไม่ได ้ 

ใหด้าํเนินการใหม่  ตาํบลหว้ยแอ่งมีแนวเขตถูกตอ้ง  แลว้เสริมปี  2558  ทั้งหมดตอ้ง

เสร็จปี  2559  ขอให้ตาํบลท่าตูมยินยอม  ตั้งคณะกรรมการหรือไปท่ี  อบต.ท่าตูม  

ทาํหนงัสือไปหา  อบต.ท่าตูม  ดว้ย  แลว้ประชุมกนั  จึงดาํเนินการต่อไป  ถา้แลว้

เสร็จก็จดัส่งไปท่ีอาํเภอแลว้แจง้จงัหวดัต่อไป 

       3.สาํหรับคลองส่งนํ้า  ร้ัวคลองตามท่ีโยธาประมาณการมาก่อน  ส่งหนงัสือไปท่ี

ชลประทานแลว้  ขออนุญาตแลว้  และตอบมาแลว้  จะดาํเนินการภายในสัปดาห์น้ี  

ส่วนงบประมาณก็จะประมาณการก่อน  ต้องขออนุญาตให้เป็นทางการ  จะ

ดาํเนินการภายในสัปดาห์น้ี  หวัหนา้อดิสัย ฯ  ชลประทาน  ก็ลงมือเลยแต่ทั้งน้ีตอ้ง

ขอเงินงบประมาณก่อน 

ท่ีประชุม ฯ - สอบถามรายละเอียดพอสมควร 

ประธาน ฯ - ผมขอมติว่าจะสอบแนวเขต  หมู่ 10 , 3 , 8 อยู่ติดกบัตาํบลท่าตูม  สอบเขตหรือไม่



หรือคงท่ีไวต้ามเดิมปัจจุบนั  ตาํบลท่าตูม  สอบแนวเขตพื้นท่ีตาํบลท่าตูมเอามาอยู่

ตาํบลหว้ยแอ่ง   วา่จะลงมติหรือไม่  วา่จะลงไปสอบแนวเขตหรือไม่  โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - สอบถามรายละเอียด  และปรึกษาหารือกนัพอสมควร  จึงมีมติให้สอบแนวเขตได้

ต่อไป  กบัตาํบลท่าตูม  และพื้นท่ีตาํบลติดต่อกนัต่อไป 

 

/ ประธาน ฯ ... 
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ประธาน ฯ - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลท่านใด  ประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่     

ถ้าไม่มีผมขอเลิกประชุม  และจะประชุมคร้ังต่อไป  จะแจง้ทาํหนังสือให้ทราบ     

ใหค้ราวต่อไป  วนัน้ีเลิกประชุมก่อน   

 

                                                      วนัน้ี    เลิกประชุมเวลา  12.30   น. 

 

 

                                      (ลงช่ือ)                                                     ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

                                                             (นางสาวอรัญญา    แคนหนอง) 

                                               เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

 

 

                      (ลงช่ือ)                                                 ผูต้รวจจดบนัทึกการประชุม 

                                                                (  นายประมวล    สีดํา  ) 

                                               ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 
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(ลงช่ือ)        ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

              (นายทองดํา   จําปาบุรี) 

                                    สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ 1 
 

 

 

(ลงช่ือ)        ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นางสุภาพ   พรมมร) 

                     สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 7 
 

 

 

(ลงช่ือ)         ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายแปลก   คําเบ้าเมือง) 

                       สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 9 

 
 

(ลงช่ือ)         ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายสมัคร   ภาวะหาญ) 

                     สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 2 

 
 

(ลงช่ือ     ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายสวสัดิ์   สมบัติหอม) 

                      สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 3 

 

 



 

 

 

 


